



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ที่ ๗๗๐๙ /๒๕๖๑

เรื่อง มอบอำนาจให้คนบติ ผู้อำนวยการสำนักและผู้อำนวยการสถาบัน ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ และเป็นประโยชน์ต่อราชการ

อาศัยอำนาจตามความ ในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) (๙) และ ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ ประกอบตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างใน
การแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงให้ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ที่ ๒๒๗๒/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจให้คนบติ ผู้อำนวยการสำนักและผู้อำนวยการสถาบัน ปฏิบัติราชการ
แทนอธิการบดี และให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคนบติ ผู้อำนวยการสำนักและผู้อำนวยการสถาบัน ปฏิบัติ
ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจหน้าที่
เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

๑. อนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณนั้น ยกเว้นกรณีมีการนำนักศึกษา
ออกนอกสถานที่ให้ขออนุมัติโดยอธิการบดี

๒. ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยเฉพาะวิธีเฉพาะเจาะจง และมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีเฉพาะเจาะจง ภายใน
วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท

๓. มีอำนาจลงนามอนุมัติการจ่ายเงินในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ได้
ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเฉพาะวิธี
เฉพาะเจาะจง ภายในวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท

๔. ควบคุม บังคับบัญชา ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติราชการตามอำนาจและหน้าที่ของ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงาน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ดร.วิธณา รัตนพรหม)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี